

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGHI HƯNG
XÓM: 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghị Hưng, ngày 22 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu "Thôn, tổ dân phố văn hóa" năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Nghi Hưng.

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu";

Căn cứ Quyết định số 47/2024/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Xóm 02 báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2024 cụ thể như sau:

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Địa giới hành chính

Xóm 02 nằm ở phía Tây Nam xã Nghi Hưng

Phía Bắc giáp xóm 03

- Phía Nam giáp xóm 01, xã Nghi Đồng

- Phía Đông giáp khu công nghiệp Wha

Phía Tây giáp xã Nghi Đồng

2. Diện tích hành chính: 25 ha, với chiều dài: 1113 m, chiều rộng: 500 m

3. Tổng số hộ trong xóm: 324 hộ, trong đó, có: 1233 nhân khẩu.

Nhân dân trong xóm có truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi mặt của đời sống xã hội, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Xóm đã được công nhận là "Làng văn hóa tiêu biểu" cấp huyện năm 2022, được tặng giấy khen khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục có thành tích xuất sắc.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Đời sống kinh tế ổn định và phát triển

Xóm 02 là xóm với 30% số hộ dân trong xóm sản xuất nông nghiệp, 70% là tiểu thủ công nghiệp. Xóm 02 có thế mạnh về phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Những người trong độ tuổi lao động ở xóm đều có công ăn việc làm ổn định. Đời

sống nhân dân ổn định và phát triển.

100% hộ gia đình có đời sống ổn định, có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố; 100% các hộ có công trình phụ trợ thuận tiện sinh hoạt, ngăn nắp, hợp vệ sinh; có các phương tiện nghe nhìn.

Được tiếp cận với những ứng dụng khoa học trên các lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, các hộ gia đình trên địa bàn xóm đã mạnh dạn áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong quá trình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Giao thông nông thôn 100% được bê tông hóa, thuận tiện cho việc đi lại và giao thương với thị trường bên ngoài. Các tuyến đường trong xóm đều có điện thắp sáng qua đêm để bảo vệ an ninh trật tự khu dân cư.

- Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2024 là 0,92 % thấp hơn bình quân chung của xã (1,08%).

2. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú

Xóm có nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp, có điểm vui chơi thể dục thể thao, có tủ sách phục vụ cộng đồng dân cư.

100% các hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Xây dựng nếp sống văn minh, không có đạo lạc, không có hành vi truyền bá hành nghề mê tín dị đoan.

100% trẻ em trong độ tuổi đi học được cấp sách đến trường, không có người mù chữ, không có cháu nào bỏ học; các cháu đều là học sinh chăm ngoan; trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo đến trường đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp 100%.

100% trẻ em trong xóm được uống vitamin A và tiêm phòng theo Chương trình Tiêm chủng mở rộng, không có trẻ em bị suy dinh dưỡng.

Xóm đã tổ chức trao thưởng khuyến học cho các cháu có thành tích trong học tập tốt năm học 2023 – 2024 với tổng số tiền là: 20 triệu đồng.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo nhân dân trong xóm tham gia.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi vào các dịp mừng 1 tháng 6, Trung thu, mừng đảng mừng xuân, kỷ niệm thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam...

3. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp

Tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, tiếp tục thực hiện phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp”.

Xóm đã tổ chức thực hiện tốt Lễ phát động phong trào thi đua “Ngày thứ bảy xanh, Ngày Chủ nhật sạch”.

Xóm có tổ thu gom rác, vào các ngày 04, 10, 19, 26 hàng tháng rác thải sẽ được thu gom bỏ lên xe chở về khu tập kết rác thải xã Nghi Yên.

Khuôn viên, ao vườn của các hộ gia đình được giữ gìn sạch sẽ, cắt tỉa cây cối gọn gàng đảm bảo xanh - sạch - đẹp, không có hoạt động suy giảm môi trường, không vứt rác nơi công cộng.

Duy trì công tác dọn vệ sinh môi trường hàng tuần, hàng tháng để cảnh quan môi trường trong xóm luôn xanh, sạch, đẹp, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Xóm thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ gia đình sử dụng nước hợp

vệ sinh, tính đến nay đã có 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh.

4. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ vững trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương:

Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước của khu dân cư.

Xóm đã phát huy và duy trì tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra. Năm 2024, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Cấp ủy chi bộ đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tổ chức quần chúng.

Xóm đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các văn bản, chỉ thị của cấp trên; triển khai thực hiện các phong trào thi đua như: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”.

Năm 2024, xóm đã tổ chức rà soát, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, toàn xóm có 285/312 hộ đạt tiêu chuẩn, đạt 91,35%.

5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

Mọi hoạt động nhân đạo từ thiện, uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái ở xóm luôn được quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy chi bộ, sự phối kết hợp của các tổ chức đoàn thể, cùng với sự đóng góp của bà con nhân dân như việc thăm hỏi gia đình chính sách, tai nạn rủi ro, việc hiếu, hi ...

Thường xuyên quan tâm tới các cháu có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Năm 2024, thực hiện cuộc vận động Quỹ an sinh xã hội, xóm đã thu được số tiền là: 74.085.000 đồng, ủng hộ đồng bào bão lũ ở miền bắc với số tiền: 19.485.000 đồng.

Trên đây là báo cáo thành tích đạt danh hiệu “Thôn, Tổ dân phố văn hóa” của xóm 02 đã đạt được trong năm 2024. Kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã Nghi Hưng xét tặng danh hiệu “Thôn, Tổ dân phố văn hóa” cho xóm 02.

Xin trân trọng cảm ơn./.

XÓM TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Văn Tân

**XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHI HƯNG
CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)